

FAQ ng Japanese class (Tagalog)

■ Tungkol sa Japanese class

Q: Paano itinuturo ang Japanese class??

A: Ito ay hindi klase ng lecture tulad ng sa paaralan. Ang bawat kalahok ay nag-aaral ng kinakailangang Hapon nang paisa-isa. Kapag ang mga kalahok ay may ilang mga katanungan, nagagawa nilang magtanong sa mga Japanese staff at ang mga kalahok ay minsan ay nagtuturo sa isa't isa ng Japanese sa klase.

Q : Anong wika ang ginagamit ng guro sa pagtuturo sa mga mag-aaral??

A: Gumagamit ang isang guro at mga tagasuporta ng Japanese para turuan ang mga mag-aaral.

Q: Ano ang matututunan ng mga estudyante sa kursong ito?

A: Maaari silang matuto ng mga pangunahing expression na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay at sa lugar ng trabaho.

Q: Makakatulong ba ang pagsali sa klase ng Hapon sa mga mag-aaral sa mga pagsusulit para sa pag-aaral sa Japan o sa mga pagsusulit sa kwalipikasyon?

A: Ang Japanese class ng OIHF ay walang bayad at idinisenyo upang tulungan ang mga kalahok na matuto ng Japanese na kailangan nila para sa pang-araw-araw na buhay at trabaho. Ang klase ay hindi inilaan upang ihanda ka para sa mga pagsusulit para sa pag-aaral sa Japan o para sa mga pagsusulit sa kwalipikasyon.

■ Tungkol sa mga mag-aaral

Q: Ano ang antas ng mga nag-aaral??

A: Mayroong iba't ibang antas ng mga mag-aaral. Ang ilan ay hindi pa nakapag-aral ng Hapon.

Q: Sino ang mga nag-aaral sa klase??

A: Mayroon kaming mga nag-aaral ng iba't ibang nasyonalidad na naka-enroll sa aming Japanese class. Mayroong mataas na porsyento ng mga nasa hustong gulang at maliit na bilang ng mga mag-aaral. Nais nilang matuto ng Hapon para sa pang-araw-araw na buhay at trabaho.

Q: Kailangan bang magdala ng sariling textbook o iba pang materyales ang mga mag-aaral para sa klase??

A: Ang guro ay naghahanda ng mga naka-print na materyales para sa mga mag-aaral na hindi nagdadala ng kanilang sariling mga aklat-aralin, ngunit hindi lahat ng mga ito ay angkop para sa bawat antas at pangangailangan ng mag-aaral. Samakatuwid, inirerekumenda namin na ang mga kalahok ay magdala ng kanilang sariling mga aklat-aralin na nais nilang pag-aralan.

■ **Tungkol sa mga tagasuporta**

Q: Ilang supporters (volunteers) ang lumahok sa Japanese class?? At anong uri ng mga tagasuporta ang naroon?

A: Mayroon kaming humigit-kumulang 10 rehistradong tagasuporta at ang bilang ng mga ito ay nag-iiba sa araw-araw. Ang parehong mga kwalipikado at hindi kwalipikadong mga tao ay nagdadala ng iba't ibang mga karanasan sa trabaho at mga yugto ng buhay upang suportahan ang mga nag-aaral.

■ **Iba pa**

Q: Hindi ako nag-apply para sa Japanese class sa panahon ng aplikasyon. Posible bang sumali sa klase mula sa kalagitnaan ng semestre??

A: Sa kasamaang palad, hindi kami makatanggap ng mga aplikasyon. Kahit na mag-aplay ka sa panahon ng aplikasyon, maaari kang makasama sa amin sa kalagitnaan ng bawat semestre. Pakisuri ang "Mahalagang Pahayag" sa aming website para sa mga detalye.